



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50380000-7014

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในอดีตนั้นมีบทบาทสำคัญ ตลอดคลองสองฝั่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์มีการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย มีการใช้น้ำจากระบบประปา ปลูกสร้างบ้านเรือนรुकล้ำคลอง รวมถึงการถมพื้นที่ริมฝั่ง ทำให้อ่างน้ำต่างๆ กลายเป็นเพียงที่รองรับและระบายน้ำฝน ไม่ได้รับความดูแล ทำให้ประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ปัญหายะ น้ำตื้นเขิน เนื่องจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียแหล่งของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน ชุมชน ตลาด และสถานที่ประกอบการที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมฝั่งคลอง ส่งผลกระทบต่อสิ่งทีแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมที่เหมาะสมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

กรอบและทิศทางพัฒนากรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2566

สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ

การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง การอนุรักษ์คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตสวนหลวงในการพัฒนาคลอง

โดยสำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เพื่อจัดการปัญหายะในคลอง ปัญหาน้ำเน่าเสีย และเพิ่มความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง โดยนำศาสตร์พระราชารองเรือเข้าใจ เข้าถึง พัฒนามาใช้ เข้าใจ คือ เข้าใจชุมชน ประชาชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เข้าถึง โดยการระเบิดจากข้างใน คือ เน้นให้ประชาชนตระหนักหรือเห็นความสำคัญของการพัฒนาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความรู้ ความต้องการที่มาจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การพัฒนาที่มาจากภาคส่วนอย่างแท้จริง

จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน สำนักงานเขตสวนหลวง

จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาคลองโดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลอง ให้กับประชาชนทุกช่วงทุกวัย โดยร่วมตั้งด้วยเยาว์จนถึงผู้สูงอายุ

โดยการทำกิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อปรับปรุงคลองให้สะอาด ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามมีการพัฒนา จุด Check in พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน

ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เขตสวนหลวง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการปัญหายะในลำคลอง และปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองในพื้นที่
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัย
3. เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่นโดยการตกแต่งประดับสิ่งทีบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชริมคลอง จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชริมคลอง จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : ดำเนินการกำจัดวัชพืชริมคลอง จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/04/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: ดำเนินการกำจัดวัชพืชริมคลอง จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณริมคลอง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: ดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/07/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก</p> <p>ดำเนินการกำจัดวัชพืชริมคลอง จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณริมคลอง</p> <p>ดำเนินการสร้างและปรับปรุงจุดเขี่ยคอกใหม่ ที่คลองบางโคล่ ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร</p> <p>ดำเนินการตามแผน Action plan ที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก</p> <p>ดำเนินการกำจัดวัชพืชริมคลอง จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณริมคลอง</p> <p>ดำเนินการสร้างและปรับปรุงจุดเขี่ยคอกใหม่ ที่คลองบางโคล่ ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร</p> <p>ดำเนินการตามแผน Action plan ที่กำหนด</p> <p>เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

